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รายงานการประชุม 
คณะท างานจัดท าข้อมูลตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  

(Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐9.๓๐ – ๑6.3๐ น. 

ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์  
 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ประธาน 
๒.  นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองประธาน 
๓.  นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพานิชย์ช านาญการ กรมการค้าต่างประเทศ คณะท างาน 
๔.  นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
๕.  นางสาวศุภานัน เจริญปนัดภัค นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ  คณะท างาน 

  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
๖.  นางสุนิตา หงนิพนธ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้  
๗.  นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการปลูกป่า  คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้  
๘.  นายมนตรี  นุชอนงค์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  
๙.  นายธีราธรณฑ์  รัตนภาค เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  
๑๐.  นายคงศักดิ์ มีแก้ว ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน 
๑๑.  นายวิจารณ์ เสนสกุล นิติกรช านาญการ  คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมป่าไม้  
๑๒.  นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการส านักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ คณะท างาน 
๑๓.  นางเบญจวรรณ คงรวย เศรษฐกรช านาญงาน  คณะท างาน 

  แทนผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้  
๑๔.  นายนิรุตณ์ บัวพา ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการป่า คณะท างาน 

  อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม-เฟล็กที  
๑๕.  นายวิโรจน์ ติปิน ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ คณะท างาน 
๑๖.  นางยิ่งลักษณ์  ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน คณะท างาน 
๑๗.  นายการุณ ไกรระวี ประธานสมาคมธุรกิจไม้ คณะท างาน 
๑๘.  นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการสมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว คณะท างาน 
๑๙.  นางสาวรุ่งนภา  วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย คณะท างาน 

    
   /20.นายปิงซุน … 
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๒๐.  นายปิงซุน หวัง เลขาธิการกลุ่มไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น คณะท างาน 
๒๑.  นายกรต์  มนัสศรีสุขใส แทนผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน 
๒๒.  นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้ประสานงานโครงการ  คณะท างาน 

  ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก  
๒๓.  นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน 

   และเลขานุการ 
๒๔.  นางอุทารัตน์ ศุขสุเมฆ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน 

   และผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕.  นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ ผู้อ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน 

   และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ/ราชการ 
๑.  ผู้แทนกรมศุลกากร  
๒.  ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓.  ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๔.  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
๖.  ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
๗.  ผู้แทนสถาบันพัฒนาทรัพยากร และเกษตรกรรมยั่งยืน แม่ทา 
๘.  ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ 
๙.  ผู้แทนสมาคมโรงเลื่อยจักร 
๑๐.  ผู้แทนเครือข่ายไม้เก่า 
๑๑.  ผศ.อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย 
๑๒.  ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
2. นางสาวภาวิณี  ชพานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ 
3. นายรังษี ผ่องสว่าง เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
4. นายเอกธัช วรนิธิภัค เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
5. นายสกล เสมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
  กรมป่าไม้ 

6. นายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
7. นายสมพร คงธนกฤตกร SmE Consultant, EFI 
8. นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการจัดท าภาคผนวก 
9. นางสาวนงนุช  แซ่เจี่ย นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

10. นายสมเกียรติ  แจ้งสว่าง นิติกร ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
  /นายเมทนี … 
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11. นายเมทนี สีมันตร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
12. นายบัญชร  อ่อนศรี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

  กรมป่าไม้ 
13. นางสาวสุพัตรา มูลพฤษ นิติกร ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
14. นายวิโรจน์ คณะพงษา ผู้จัดการ กลุ่มไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 
15. นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
16. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาส านักงานเลขานุการไทย–อียู เฟล็กที    
17. นางสาวญาราภรณ์ ชาญช านิ เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการไทย–อียู เฟล็กที   

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วน
ด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 2/2563 เรียนให้ที่
ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองร่างเอกสารแนวทางการยืนยันความถูกต้องของไม้
ด้วยตนเองในที่ดินเอกชน และหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ THA-
TLAS โดยได้เน้นย้ าถึงเป้าหมายในการลงนามสัตยาบันในปี 2566-2567 และการรายงานความก้าวหน้าให้
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนาคตหากมีการลงนามข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
ก็จะสามารถต่อยอดการค้าไม้เสรีที่ถูกต้องและยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งกรมป่าไม้ ได้ก าลังมีการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้พ้ืนที่ของภาครัฐอีกหลายประเภทให้สามารถใช้ประโยชน์และการค้าไม้ได้ เช่น สปก. 
คทช. เป็นต้น และได้ขอให้การด าเนินงานดังกล่าวกระท าอย่างรอบคอบและรัดกุม ค านึงถึงผลประโยชน์แก่
ประชาชน โดยไม่เป็นภาระของประชาชนและประเทศ 

  เนื่องจากติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้   
รองประธานคณะท างาน ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   การรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และประเด็น
สืบเนื่อง (เอกสารแนบที่ 1) 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 และเนื่องจากมีเวลาจ ากัดจึงขอให้
ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการด าเนินงานประเด็นสืบเนื่องในรายงานการประชุมครั้งนี้ ต่อไป 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  

1. รับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2563 
 2. รายงานผลการด าเนินงานประเด็นสืบเนื่อง 

2.1 ให้คณะท างานกลุ่มย่อยหารือและพิจารณากระบวนการควบคุมการนาเข้าไม้อีกครั้ง  
– ยังมิได้มีการหารือ คาดว่าจะมีการหารือใน AHWG3/2020 กับ EFI 

2.2 ให้ส านักกฎหมายปรับแก้เอกสารในส่วนค าจ ากัดความ และให้ส่วนมาตรฐานฯ ปรับแก้เอกสาร
ตามความเห็นที่ประชุมโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

– ได้มีการจัดประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยเพ่ือปรับแก้เอกสารดังกล่าวโดยจะหารือในวาระที่ 4.1 ต่อไป 
2.3 กรมป่าไม้จัดเวทีเพ่ือหารือเกี่ยวกับการปรับแก้ พ.ร.บ.สวนป่าฯ และให้เชิญสหกรณ์สวนป่า

ภาคเอกชน และสมาคมธุรกิจไม้เข้าร่วมด้วย  
– ยังมิได้มีการด าเนินการ 

2.4 คณะท างานกลุ่มย่อยเรื่อง SCC on PL ปรับแก้เอกสารและน าเข้าพิจารณาใหม่ในครั้งหน้า 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาเน้นเรื่องการส าแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง โดยแยกกระบวนการบน
ที่ดินเอกชน และท่ีรัฐให้สิทธิ์  

– ได้มีการจัดประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยเพ่ือปรับแก้เอกสารดังกล่าวโดยจะหารือในวาระท่ี 4.1 
ต่อไป 

2.5 คณะท างานกลุ่มย่อยเรื่อง THA-TLAS and SCC จัดท าร่างทางเลือกของหน่วยงานตรวจ
พิสูจน์ภายใต้โครงสร้างระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย (THA-TLAS) เพ่ือ
น าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

– ได้มีการหารือและน าร่างเอกสารเพื่อพิจารณาในวาระที่ 4.2 ต่อไป 
2.6 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (รีคอฟ) น าเสนอบทเรียนที่ได้จากการศึกษาการนา

เคลื่อนที่ไม้บนที่ดินรัฐในการประชุมครั้งต่อไป  
– ยังไม่ขอน าเสนอในครั้งนี้  

2.7 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ประสาน Forest 
Trend เกี่ยวกับประเด็นขอรับการสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการน าเข้าไม้  

– ได้มีการประสานผ่านทางอีเมลและได้รับการตอบให้การสนับสนุนแล้ว 
2.8 นายสมพร คงธนกฤตกร ที่ปรึกษาจากสถาบันป่าไม้ยุโรป และ Forest Trend ด าเนินการแปล

เอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ NEPCon Due Diligence Guidelines และ Buying Certified Timber  
– ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 



5 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ  

3.1 น าเสนอแผนการด าเนินงานการปรับแก้นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย  

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าภาคผนวก (ด้านกฎหมาย) โดยการสนับสนุนจาก
สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) จะเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงเอกสารภาคผนวกที่ 2 นิยามความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้ของประเทศไทย (LD) ร่วมกับคณะท างานกลุ่มย่อยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีการน าเสนอ
ประเด็นและแผนการด าเนินงานตาม เอกสารแนบที่ 2  
 นายเมทนี สีมันตรา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส่วนรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้ ขอแก้ไขเนื้อหา
เกี่ยวกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่จะน าเคลื่อนที่สินค้าไม้ เนื้องจากมีผลกระทบต่อการน าเข้า – ส่งออก ใน
เรื่องของ CO  
 นายวิจารณ์ เสนสกุล นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าคณะท างานกลุ่ม
ย่อย อธิบายว่า การร่วมงานกันครั้งนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาเอกสารให้สอดรับกับกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ ซึ่ง
ทาง EFI ได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคือคุณภาวิณี มาช่วยกรมป่าไม้ในการด าเนินงานดังกล่าวเพ่ือ
น าไปเจรจากับทางสหภาพยุโรปต่อไป แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราจะต้องมีการวางแผนและผ่านการหารือ
ทางเทคนิคกับ EFI ด้วย  
 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาส านักเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที เสนอให้ที่ปรึกษาในการจัดท า
ภาคผนวกเพ่ิมเติม ตัวตรวจพิสูจน์ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหลังจากการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อย
เรื่องระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS) ได้พบว่ามีกฎหมายที่นอกเหนือจาก
กรมป่าไม้ที่ยังไม่มีตัวตรวจพิสูจน์ที่ชัดเจน ดังเช่น สป.15 ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถส าแดงตั้งแต่แหล่งที่มาจวบ
จนน าเคลื่อนที่ไม้ จึงขอให้รายละเอียดนี้ลงไปใน LD ด้วย  

 คณะท างานกลุ่มย่อยจะปรับแก้นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผล
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และจะน าประเด็นด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และสังคมมาพิจารณาเพ่ิมเติม  โดยจะหารือ
กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

3.2 น าเสนอผลการด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส าแดงตนเองและ
บริหารจัดการข้อมูลโรงเลื่อย  
 นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
น าร่องเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารจัดการข้อมูลในโรงเลื่อย โดยเฉพาะการน าเข้าข้อมูล
ที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของไม้และเอกสารประกอบ ซึ่งได้พัฒนาบนพ้ืนฐานข้อก าหนดของกรมป่าไม้เกี่ยวกับแนว
ทางการยืนยันความถูกต้องด้วยตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  
 
 

/โปรแกรมดังกล่าว... 
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 โปรแกรมดังกล่าวจะเปิดให้สมาชิกที่เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมและสมาชิกสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
ใช้งานก่อน โดยเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมที่เป็นของสมาคมฯ ซึ่งหากที่ประชุมคณะท างานฯ ประสงค์จะให้เปิด
โปรแกรมดังกล่าวให้เกษตรกรใช้งานด้วย ขอให้แจ้งสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
 ที่ประชุมได้ให้ความสนใจต่อระบบดังกล่าว โดยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
เก็บรักษาข้อมูลที่จะท าให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ร่างเอกสารแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองในที่ดินเอกชน 
(Self-Declaration)  

   ที่ประชุมได้มีการหารือและแก้ไขร่างเอกสาร น าเสนอโดย นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา
ส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ในฐานะหัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมให้
เปลี่ยนชื่อเอกสาร เป็น “แนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชน” โดยนางสาวรุ่ง
นภา ได้รายงานเพ่ิมเติมว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับเรื่องมาด าเนินการต่อ และได้มีการหารือในประเด็นของ
การทดสอบภาคสนามของการส าแดงความถูกต้องของไม้ในที่ดินเอกชน โดยแบ่งการทดสอบไม้ความเสี่ยงต่ า 
ได้ท าการทดสอบกลุ่มไม้ยางพารา ที่ทางนายสมพร  คงธนกฤตกร จากสถาบันป่าไม้ยุโรปให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการ กลุ่มไม้ยูคาลิปตัส เป็นนายอมรพงศ์  หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว ให้ความร่วมมือใน
การทดสอบแบบฟอร์ม SD พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถกรอกเอกสารได้ ล่าสุดในที่ประชุมคณะท างาน
กลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้แทนจากกลุ่มผู้ส่งออกไม้เข้าร่วมประชุมด้วยมีการให้ความเห็นใน
ประเด็นต่างๆ จากผู้ประกอบการและใช้งานจริง และมีข้อเสนอใหกรมป่าจัดท าแบบฟอร์มที่คล้ายเอกสาร สป.
15 เพ่ือใช้ประกอบการน าเคลื่อนที่ไม้ และขอเข้าร่วมการประชุมของคณะท างานกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการควบคุม
ไม้บนที่ดินเอกชนในครั้งต่อๆ ไป  

 [นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ นางกันตินันท์  
 ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากติด
ภารกิจ] 

คณะท างานกลุ่มย่อยฯ ได้เสนอให้แต่งตั้ งกลุ่มผู้ส่งออกไม้เป็นคณะท างานใน AHWG โดยที่ประชุม
พิจารณาว่าจะต้องเป็นผู้แทนของกลุ่มส่งออกไม้ที่มีการจัดตั้งองค์กรอย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันประเด็นการเลือก
คณะท างานอย่างเฉพาะเจาะจง  
   4.1.1 แบบฟอร์มการยืนยันตนเอง 

 ในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการก าหนดแบบฟอร์มที่ชัดเจน โดยที่ประชุมมีความเห็นใน 2 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การก าหนดแบบฟอร์มชัดเจนจากกรมป่าไม้ หรือ 2) การก าหนดแนวทางพร้อมคู่มือปฏิบัติ 

/นางอุทารัตน์... 
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 นางอุทารัตน์ ศุขสุเมฆ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ กล่าวถึงการประชุมคณะท างาน
กลุ่มย่อยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการอยากให้กรมป่าไม้ออกรูปแบบการยืนยันตนเองออกมาเพ่ือเป็นแนวทางที่
ชัดเจน ซึ่งนายวิจารณ์ เสนสกุล นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ เห็นด้วยกับการใช้แนวทางที่จะ
ออกคู่มือปฏิบัติให้กับประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับการส่งหนังสือที่เวียนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ถือว่าเป็นการท าคู่มือแนวทางปฏิบัติมากกว่าเป็นการบังคับ  

 นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
สอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน ว่าประเด็นดังกล่าว จะเป็นการด าเนินการโดยสมัครใจ และไม่เป็นเงื่อนไขที่
บังคับผู้ประกอบการว่าจะต้องท าเดินการ  นอกจากนี้ จะมีทางเลือกอ่ืนส าหรับผู้ประกอบการในการด าเนินการ
หรือไม่ เช่น นอกจากการใช้แบบฟอร์มการยืนยันตนเอง อาจจัดท าคู่มือหรือค าแนะน า (guideline) ให้เป็น
ตัวเลือกส าหรับผู้ประกอบการในการด าเนินการ และเพ่ืออ านวยความสะดวกกับการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี เห็น
ว่า หากผู้ประกอบการเลือกที่จะไม่ท าตามคู่มือ ก็เป็นสิทธิของผู้ประกอบการ/ประชาชนเช่นกัน โดยหากการท า
ตามคู่มือ จะส่งผลให้กระบวนการล่าช้าหรือเป็นอุปสรรค  ประชาชนก็อาจจะไม่เลือกที่จะด าเนินการตามคู่มือ
ดังกล่าว  

 นายเมทนี สีมันตร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ กล่าวถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นหลังจากการกรมป่าไม้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแบบฟอร์มการยืนยันตนเองของไม้
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ว่า เนื่องจากแบบฟอร์มนั้นรายละเอียดมากประชาชนยังขาดความเข้าใจ ท าให้
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และเกิดปัญหาเมื่อถึงจุดตรวจเมื่อเอกสารไม่ครบตามหนังสือแจ้งจากกรมป่าไม้ ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องอายัตสินค้าเพ่ือตรวจสอบและเกิดปัญหาที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่ประกาศออกไป 

 นายวิจารณ์ เสนสกุล นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าการที่กรมป่าไม้
ออกแบบฟอร์มเป็นแนวทางปฏิบัติในที่ดินเอกสาร ที่เจ้าของไม้จะต้องท า หนังสือรับรองไม้ด้วยตนเอง เพ่ือ
อ านวยสะดวกในการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือเพ่ือการน าไปสู่ขั้นตอนการขนส่ง จนถึงส่ งออก ซึ่งแบบฟอร์ม
นั้นเป็นเพียงแนวทางในระหว่างที่กรมป่าไม้ก าลังเตรียมระบบให้เป็นไปตามมาตรา 18/2 เท่านั้น เมื่อส าเร็จก็
จะประกาศยกเลิกต่อไป แต่ ณ ปัจจุบันกรมป่าไม้จะออกหนังสือรับรองให้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นหนังสือตามที่กรม
ป่าไม้ออกไว้เป็นแนวทาง เพราะในนั้นจะมีรายละเอียดที่จ าเป็นต่อการยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของไม้ไว้ โดย
ละเอียด 

 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม เห็นว่าไม่ควรยึดติดกับแบบฟอร์มมากเกินไป และไม่ควรมีค าว่าแบบฟอร์มการยืนยันตัวตนในร่าง
เอกสาร ควรให้ประชาชนเตรียมข้อมูลตามแนวทางแทน ยกตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ E-Tree ที่พัฒนามาใน
การลงทะเบียนไม้มีค่า ซึ่งประชาชนสามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์เอกสารออกมาจากระบบ และยังมั่นใจว่าจะ
แสดงรายละเอียดที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน ดังนั้นควรจะเน้นเนื้อหาความถูกต้องมากกว่ารูปแบบของแบบฟอร์ม 
ซึ่งนายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ และนางสาวรุ่งนภา วัฒน
วิเชียร ที่ปรึกษาส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้  

 

/นายธีราธรณฑ.์.. 
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 นายธีราธรณฑ์ รัตนภาค ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เห็นว่าควรมีแบบฟอร์มให้
ชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนในขั้นตอนการท างาน  

 นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว เสนอให้มีการปรับปรุง เนื้อหาที่จะต้อง
ปฏิบัติตามให้ยืดหยุ่นกว่านี้ เนื่องจากแนวทางที่ประกาศก่อนหน้านี้มีความเข้มงวด และละเอียดมาก ก าหนด
รูปแบบท าข้อมูล จับพิกัดทุกตอ และต้องมีพยานระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป ซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม ซึ่งเห็นด้วย
กับประธานที่จะเน้นเนื้อหามากกว่าการชี้เฉพาะไปที่แบบฟอร์ม  นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้ประสานงาน
โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) เห็นด้วยในประเด็นนี้ เพราะ
เห็นว่าแม้กรมป่าไม้จะประกาศเป็นแนวทาง แต่หากจังหวัดออกเป็นค าสั่งก็เป็นการบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามโดยปริยาย จนกลายเป็นความยุ่งยากในน าไปปฏิบัติจริง 

 นายปิงซุน หวัง เลขาธิการกลุม่ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น กล่าวว่าผู้ประกอบการต้องการแนวทางจาก
ทางกรมป่าไม้ที่ชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการเองต้องการซื้อไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้อง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และ
เป็นไปตามแนวทางท่ีกรมป่าไม้ก าหนดหรือไม่ เพ่ือต้องกังวลใจว่าไม้ที่รับมาจะมีปัญหาภายหลัง 

   4.1.2 การจ าแนกความเสี่ยงของไม้ 

 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจ าแนกความเสี่ยง ซึ่งมีที่ประชุมบางส่วนไม่เห็นด้วยที่ต้องมีการจ าแนก
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยเห็นว่าไม้ทุกชนิดที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์นั้นควรมีแนวทางเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

นายวิจารณ์ เสนสกุล นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ เห็นว่าการจะรับรองไม้ที่มีความ
เสี่ยงใดๆ เช่น ความเสี่ยงสูงนั้นจะต้องมีระบบพยานเข้ามายืนยันซึ่งเป็นค าแนะน าให้ปฏิบัติ แต่หากเจ้าของไม้
ต้องการจะยืนยันการเป็นเจ้าของไม้ที่มีความเสี่ยงในวิธีอ่ืนๆ ก็สามารถท าได้ ซึ่งการจ าแนกไม้ที่มีความเสี่ยงสูง
หรือต่ านั้นจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์อีกครั้ง เพราะไม้ที่มีความเสี่ยงสูงที่มีการตัดโค่นนั้นมีน้อย แต่การที่
ต้องมพียานมายืนยันความเสี่ยงนั้นจะมีค่าใช้จ่ายตามมา  

 นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ ผู้อ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องมี
พยานรับรองไม้ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ประชาชน หน่วยงานของรัฐควรจะหาวิธีการให้
สะดวกรวดเร็วในการท างานทั้งประชาชนและรัฐเอง เช่น ระบบอิเล็กทรอนิคส์ ที่เกษตรกรส่งข้อมูลมา แล้วให้
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น ให้เพ่ิมเป็นอีก 1 ช่องทางให้ประชาชนรับรองตนเองโดย
ไม่ต้องมีพยาน แต่จะต้องมีสิ่งอ่ืนๆมาเพ่ิมเติมในการรับรองตนเองมากกว่าคนที่มีพยานรับรอง 

 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม เห็นว่าการยืนยันความถูกต้องด้วยตนเองสามารถท ากับไม้ทุกชนิด โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี
การลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (e-Tree)  กับกลุ่มบุคคลทั่วไป ในกลุ่มที่มีการลงทะเบียนนั้นจะต้องมี
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดชัดเจน ซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นขั้นตอนการรับรองที่ถูกต้องได้ แต่กลุ่มบุคคลทั่วไป
เราจะหามาตรการหรือวิธีการให้เขาส าแดงความถูกต้อง และได้ยกประเด็นของ โรงงาน หรือโรงค้าไม ้จะรับซื้อ
หรือไม ่หากไม่มีพยานลงนามรับรอง 

/กล่าวโดยสรุป... 
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   กล่าวโดยสรุปคือ การท าไม้บนที่ดินเอกชนเจ้าของไม้สามารถเลือกช่องทางในการยืนยันความถูกต้อง
ตามกฎหมายได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การลงทะเบียนสวนป่า 2) การรับรองโดยภาครัฐ (18/1) ให้เจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบรับรองและเป็นเป็นพยาน 3) การท าหนังสือรับรองตนเอง    

   4.1.3 พยานในการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ 

 นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (RECOFTC) เสนอในที่ประชุมว่าไม่ต้องการพยานบุคคล แต่ให้ใช้เอกสารประกอบการน าเคลื่อนที่ไม้ใน
ที่ดินเอกชนแทน และนายนิรุตณ์ บัวพา ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการป่าอย่างยั่งยืน และ
เป็นธรรม-เฟล็กที สนับสนุนข้อเสนอนี้ และเสนอว่า หลักฐานที่ควรจะแสดงคือ 1) แหล่งที่มา 2) พิกัด 3) 
เอกสารระบุตัวตน 4) ชนิดไม้ 5) ลักษณะของไม้ และ 6) ขนาด ปริมาณ และปริมาตร เพียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อ
การยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้แล้ว  

 นางสาวรุ่งนภา  วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สรุปว่าเอกสารที่ใช้การ
ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ข้อ 1 ถึงข้อ 6 เป็นเอกสารพ้ืนฐาน แต่กรณีที่ถ้ามีโรงงาน องค์กรเข้ามา
รับรองให้ ก็สามารถลดทอนขั้นตอนการเตรียมเอกสารข้อ 1- 6 ส่วนพยานจะเขียนเพ่ิมหัวข้อขึ้นมาใหม่เป็น
หัวข้อเอกสารอื่นๆ ที่จะมาระบุในส่วนแนบท้ายว่าบุคคลที่มาเป็นพยานยืนยันความถูกต้องได้ และจะน ากลับมา
เสนออีกครั้ง (เอกสารแนบ 4) 

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ด าเนินการดังนี้ 

   1. ให้แต่งตั้งคณะท างาน AHWG เพ่ิมเติม คือ ผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกไม้  
   2. กรมป่าไม้จัดท าค าแนะน ากับแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายบนที่ดินเอกชนเพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
   3. ตัดการจ าแนกความเสี่ยงออก และการลดความเสี่ยงโดยใช้พยานออก 
   4. เพ่ิมเติมมาตรการป้องกันไม้ผิดกฎหมายในการท าหนังสือรับรองตนเอง (SD) แทน เพ่ือเป็นเหตุผล
สนับสนุนในการไม่จ าแนกความเสี่ยงในเอกสารแนวทางดังกล่าว 
   5. ให้องค์กรที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายสามารถรับรองสมาชิกหรือผู้ขอการรับรองออกเอกสาร
หลักฐานที่แสดงความถูกต้องของการส าแดงตนเอง โดยมีรูปแบบสอดคล้องกับแบบฟอร์ม SD ที่กรมป่าไม้
แนะน า 
   6. ที่ประชุมเห็นชอบเอกสารตามท่ีได้มีการปรับแก้ และให้เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป  

 

 

 

 

/4.2 แนวทางใน... 
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4.2 แนวทางในการพัฒนาหน่วยงานตรวจพิสูจน์ภายใต้โครงสร้างระบบรับประกัน ความถูกต้อง
ตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS)  

 นางอุทารัตน์  ศุขสุเมฆ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะท างานกลุ่มย่อยเรื่องระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS)  (เอกสารแนบ 5) 
คณะกรรมการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรร
มาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)  (Sub-Committee) ครั้งที่  
1/2563 เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2563 ได้มอบหมายให้คณะท างานกลุ่มย่อย TLAS - SCC จัดท า (ร่าง) 
ทางเลือกของหน่ว ย ง านที ่จ ะ เ ป็น องค์กรตรวจพิสูจน์พร้อมทั้งข้อดี - ข้อเสีย และผ ลกระทบ เพ่ือให้
คณะกรรมการเจรจาฯ พิจารณาก่อนการประชุมเจรจากับสหภาพยุโรป 

   4.2.1 การเข้าถึง เชื่อมโยง และรักษาข้อมูล  

 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในการรักษาข้อมูลมากกว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลทาง
การค้า เพราะผู้ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ฯ จะต้องเข้าถึงข้อมูลได้ และมีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest)  

 นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพานิชย์ช านาญการ กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเสริมว่า 
ยังมีข้อมูลที่ เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยให้เอกชนหรือ
บุคคลภายนอกทราบได้ รวมไปถึงข้อมูลระหว่างเอกชนด้วยกันเองซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจ  

   4.2.2 ความพร้อมของทรัพยากรบุคคล 

 นายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน แสดงความคิดเห็นว่าภาครัฐมีความพร้อม
ด้านทรัพยากรบุคคลมากกว่า ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเป็นหน่วยงานที่เริ่มต้นการตั้งหน่วยงานตรวจพิสูจน์ฯ และ
เมื่อผ่านไประยะหนึ่งทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในระบบมากข้ึนก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มปรับโครงสร้างให้ภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามาเป็นหน่วยงานตรวจพิสูจน์ 

   4.2.3 กฎหมายรองรับองค์กร 

 นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เห็น
ว่า ในการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ มีกฎหมายแบ่งส่วนราชการและก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานอยู่แล้ว จึงอาจพิจารณาก าหนดภารกิจเพ่ิมเติมให้หน่วยงานด าเนินการโดยสอดคล้อง
และไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

 

/4.2.4 การพัฒนา... 
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 4.2.4 การพัฒนาหน่วยตรวจพิสูจน์จากโครงสร้าง RFD Single Window 

 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม  ได้น าเสนอโครงสร้างระบบ RFD Single Window พร้อมกับเปรียบเทียบกับระบบ THA-TLAS ที่ทาง
ไทยได้น าเสนอภาพรวมแก่สหภาพยุโรปเมื่อการเจรจาครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลัก โดย
เมื่อเทียบเคียงแล้วเห็นว่าระบบที่กรมป่าไม้มีอยู่สามารถพัฒนาสู่แนวทาง THA-TLAS ได้  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการปรับแก้เนื้อหา โดยเห็นชอบและให้ด าเนินการดังนี้ 

   1. ให้ความเห็นชอบเอกสารข้อดี - ข้อเสียตามที่ได้มีการปรับแก้ และให้เสนอคณะกรรมการเจรจาการ
ท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 
(FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) พิจารณาต่อไป 
   2. เห็นชอบในหลักการในการพัฒนาหน่วยตรวจพิสูจน์จากโครงสร้างระบบปัจจุบันของกรมป่าไม้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม ้ท าหน้าที่เป็นประธานใน
ที่ประชุม แจ้งว่า ทาง Forest Trend จะมีการจัดประชุมทางไกลโดยเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการน าเข้าไม้ 
(Competence Authority) ของสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Pre/Post Import ซึ่ง
จะมีการประสานงานโดยนายสมพร คงธนกฤตกร ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยทาง
ส านักงานเลขานุการไทย–อียู เฟล็กที จะด าเนินการประสานงานและแจ้งให้ทราบต่อไป 

5.2 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นการควบคุมการน าเข้าไม้ (Pre/Post Import) ซึ่งจะ
น าเสนอโดยสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) โดยเวลา และสถานที่ ทางส านักงานเลขานุการไทย–อียู เฟล็กที จะ
ด าเนินการประสานงานและแจ้งให้ทราบต่อไป 

5.3 นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่ากรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างยก
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์  ซึ่ งขอบเขตสินค้าไม่สอดคล้องกับข้อตกลง 
FLEGT VPA โดยสินค้าที่จะถูกควบคุมภายใต้ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่จะมีขอบเขต
สินค้าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงฯ  จึงควรต้องหารือเพ่ิมเติมว่าสินค้าที่ไม่อยู่ในร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ 
จะให้มีการออกหนังสือรับรอง FLEGT อย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลง FLEGT VPA ระหว่าง (1) ออกเป็น
ระเบียบกรมป่าไม้ โดยใช้อ านาจตามมาตรา 18/2 ของ พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ตามผลการหารือที่
ผ่านมา  หรือ (2) ออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์อีกฉบับ ส าหรับเฉพาะกรณีการส่งออกไปสหภาพยุโรป  ทั้งนี้ 
นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ เห็นว่าควรได้ข้อสรุปก่อนว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ออก
หนังสือรับรอง FLEGT  แล้วจึงจะพิจารณาว่าจะใช้กฎหมายของหน่วยงานใดก ากับดูแลการออกหนังสือรับรอง
ดังกล่าว  หากเป็นกรมป่าไม้ จะใช้อ านาจตามมาตรา 18/2 ของ พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ส าหรับ
ขอบเขตผลิตภัณฑ์ควรทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะเสนอฝ่ายสหภาพยุโรปพิจารณาทบทวนในโอกาสต่อไป 

/สิ่งที่ต้อง... 
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สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
1) สภาอุตสาหกรรมฯ ปรับแก้เอกสารแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชน

เพ่ือน าเสนอให้คณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และ
การค้า จากสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) พิจารณาต่อไป 

2) ให้แต่งตั้งผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกไม้ในคณะท างาน AHWG เพ่ิมเติม 
3) กรมป่าไม้จัดท าค าแนะน ากับแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชนเพ่ือ

เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
4) ส านักงานเลขาฯ ปรับแก้ข้อดี - ข้อเสีย ตามความเห็นที่ประชุม และน าเสนอคณะกรรมการเจรจาฯ 

เพ่ือพิจารณาต่อไป 
5) กรมป่าไม้ จัดท ารายละเอียดและแนวทางการพัฒนา RFD Single Window ให้สอดคล้องกับ THA-

TLAS 
 

 
ปิดการประชุม 17.00 น. 
 
 
 
(ลงชื่อ)                  คณะท างานจัดท าข้อมูลตกลงเป็นหุ้นส่วนฯ 

ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวญาราภรณ์ ชาญช านิ)    วันที่ 29 เมษายน 2563 
       เจ้าหน้าที่สารสนเทศและข้อมูล 

         ส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที 
 
 


